

รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินทุกรูปแบบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	ผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ			การกระทำผิดวินัย	หมายเหตุ
		ได้รับมาตรการแล้ว	ได้ทำการศึกษาแล้ว	ได้แจ้งบุคลากรแล้ว		
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ ในโอกาสต่างๆ	ครบ ๑๔ แห่ง	ครบ ๑๔ แห่ง	ครบ ๑๔ แห่ง	ไม่พบการกระทำผิดวินัย	
๒	การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ.๒๕๕๗	ครบ ๑๔ แห่ง	ครบ ๑๔ แห่ง	ครบ ๑๔ แห่ง	ไม่พบการกระทำผิดวินัย	
๓	มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ครบ ๑๔ แห่ง	ครบ ๑๔ แห่ง	ครบ ๑๔ แห่ง	ไม่พบการกระทำผิดวินัย	
๔	มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น	ครบ ๑๔ แห่ง	ครบ ๑๔ แห่ง	ครบ ๑๔ แห่ง	ไม่พบการกระทำผิดวินัย	
๕	มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ครบ ๑๔ แห่ง	ครบ ๑๔ แห่ง	ครบ ๑๔ แห่ง	ไม่พบการกระทำผิดวินัย	
๖	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล	ครบ ๑๔ แห่ง	ครบ ๑๔ แห่ง	ครบ ๑๔ แห่ง	ไม่พบการกระทำผิดวินัย	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒ ๒๖๑๒๐๘

ที่ อต ๐๐๓๒.๖ / ๔๓

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามและสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของหน่วยงาน
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน รอบ ๑๒ เดือน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอหนองหาน

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ได้แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน และมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ จำนวน ๖ มาตรการ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจ โดยแจ้งให้บุคลากรใน รพ.สต.ได้ ทราบและถือปฏิบัติ นั้น

จากการกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ทั้ง ๖ มาตรการ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอหนองหาน จำนวน ๑๔ แห่ง ไม่พบการกระทำผิดวินัยตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุก รูป แบบ ทั้ง ๖ มาตรการ

ดังนั้น คณะทำงานหลักฐานเชิงประจักษ์ EB๑๗ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงขอรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ ๑๒ เดือน(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓) และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน สาธารณสุข อำเภอบ้านผือ ผ่านเว็บไซต์ <http://www.nonghandho.com/> ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

(นายปริญญา สร้อยวิทยา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็นสาธารณสุขอำเภอหนองหาน

- ทราบ

- อนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสอ.หนองหาน

(นายรุ่งเรือง ปั่นนาราช)

สาธารณสุขอำเภอหนองหาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน วัน/เดือน/ปี : 19 สิงหาคม 2563	
หัวข้อ: แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 1. รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 19 สิงหาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563	
Linkภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ:	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ปริญญา สร้อยวิทยา (นายปริญญา สร้อยวิทยา) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ 19 สิงหาคม 2563	ผู้อนุมัติรับรอง รุ่งเรือง ปั่นณราช (นายรุ่งเรือง ปั่นณราช) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอหนองหาน วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อาทิตย์ จักสุกัน (นายอาทิตย์ จักสุกัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 19 สิงหาคม 2563	